

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes gọi tên Vinamilk, Petrolimex, Vietjet, Hoà Phát, FPT...

14:20 27/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2023, đại diện cho ngành hàng không, Vietjet là doanh nghiệp xếp thứ 5 về doanh thu với 58,3 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2022.

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam với danh sách xuất hiện những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, đại diện tiêu biểu cho các ngành nghề kinh doanh và cũng là những tên tuổi đã niêm yết nhiều năm trên sàn chứng khoán.

Cùng với Vietjet, top 50 còn có nhiều doanh nghiệp lớn khác như Petrolimex, Hoà Phát, PV Gas, Vinamilk, FPT... Năm 2023, Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp cho ngân sách khoảng 5.200 tỷ đồng.



Vietjet lọt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Vietjet đã hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch, tiếp tục duy trì, phát triển mạng bay nội địa và tập trung nguồn lực mở rộng bay quốc tế. Vietjet đã khai thác an toàn 133 nghìn chuyến bay, vận chuyển 25,3 triệu lượt hành khách, trong đó hơn 7,6 triệu khách quốc tế trong năm ngoái, tăng tới 183% so với năm 2022. Hãng đã phát triển đội tàu bay an toàn, hiện đại, thân thiện với môi trường, kiên trì mục tiêu phát triển bền vững (ESG), tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Vietjet đi đầu trong xếp hạng tín nhiệm theo định hướng của Bộ Tài chính. Công ty đạt xếp hạng tín nhiệm VnBBB-, thuộc nhóm cao nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Tốp 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2024 là kết quả tiếp nối hàng loạt giải thưởng, danh hiệu hãng đã được vinh danh trong thời gian qua như top 50 hãng hàng không tốt nhất thế giới về chỉ số sức khỏe hoạt động, tài chính do Tạp chí AirFinance Journal danh tiếng bình chọn, top 50 doanh nghiệp thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, top 10 doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam, top 20 cổ phiếu của công ty niêm yết có điểm phát triển bền vững tốt nhất do HOSE bình chọn...

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/top-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-cua-forbes-goi-ten-vinamilk-petrolimex-vietjet-hoa-phat-fpt%E2%80%A6>